

# โครงการอบรมปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS

## หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสนใจเรื่องของการวิจัย ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาประเทศทั้งด้านองค์ความรู้และด้านนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานต่างๆ ให้ทุนสนับสนุนมากมายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีอาจารย์/นักวิจัยที่ขอทุนวิจัยกับ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีระบบบริหารจัดการงานวิจัย ให้อาจารย์/นักวิจัยได้ส่งข้อเสนอโครงการและบริหารจัดการงานวิจัยของตนเอง

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยงานคลังข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งมีพันธกิจด้านการสนับสนุนบุคลากร อาจารย์/นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ จึงได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ขึ้น ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS และสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลลงในระบบ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS
๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลลงในระบบ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

## กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๔๐ คน

## ตัวชี้วัด

ประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม

## วัน-เวลา การจัดประชุม

ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

## สถานที่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT ๑๐๖ ชั้น ๑ โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

## ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีธรรโสภาส

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากร อาจารย์/นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS
๒. บุคลากร อาจารย์/นักวิจัยสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและสามารถนำเข้าสู่ข้อมูลลงในระบบ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

### การประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม